

Số 172- KH/HNDTW

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

HỘI NÔNG DÂN TỈNH SƠN LA

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 172

Ngày: 13 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH

Hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 – 2020

Thực hiện văn bản số 646 /MTTW-BTT ngày 12/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 – 2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhằm không ngừng kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục khẳng định vị trí, tầm quan trọng của sự nghiệp xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; từ đó, tạo sự quan tâm của cán bộ, hội viên nông dân đối với việc tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân đặc biệt là các phóng viên, người làm báo ở các cơ quan báo chí của Trung ương Hội và cộng tác viên trong việc tham gia viết, sáng tác tác phẩm báo chí về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, hội viên, nông dân trong việc đóng góp ý kiến xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

- Thông qua hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” cổ vũ toàn thể cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc, đúng Thể lệ tham dự Giải. Các tác giả, người làm báo cần chủ động, tích cực bám sát cơ sở, bám sát thực tế công tác Hội và phong trào nông dân để có tác phẩm tốt tham dự Giải.

- Thông qua các tác phẩm báo chí tham dự Giải tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong toàn xã hội.

- Nội dung các tác phẩm báo chí tham dự Giải cần phải đảm bảo chính xác, phản ánh chân thực các vấn đề thực tiễn ở các cơ sở, địa phương, đơn vị; tránh bệnh thổi phồng, phô trương, hình thức...; tổng kết lý luận và thực tiễn, có tính thuyết phục, định hướng dư luận.

II. Nội dung tác phẩm tham dự Giải

Các tác phẩm báo chí tham dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 - 2020 là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung sau:

1- Các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

2- Những phát hiện, ý tưởng có giá trị; truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ và phát huy đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

3- Bám sát và phản ánh trung thực tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các sự kiện lớn của đất nước; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị T.W 4, 5, 6, 7, 8 và các nghị quyết Trung ương khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

4- Phản bác các luận điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc; làm tốt vai trò là diễn đàn xã hội rộng lớn, tin cậy của nhân dân; phản ánh, đưa tin kịp thời về chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những đổi mới, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ, góp phần tích cực củng cố niềm tin của nhân dân.

5- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang 90 năm của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (1930 – 2020); về công tác đoàn kết tập hợp hội viên, nông dân qua các phong trào hành động cách mạng của Hội Nông dân Việt Nam.

6- Tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc thực hiện Đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; công tác dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; tuyên truyền kỷ niệm Ngày

Truyền thông Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 hàng năm và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

7- Tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”...

8- Tuyên truyền các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo các đối tượng chính sách; kết quả vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”. Tuyên truyền vận động Quỹ “Vì người nghèo”, nhất là trong các dịp Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019 và “Tết vì người nghèo” năm 2020. Tuyên truyền các hoạt động cứu trợ khi có tình huống thiên tai, sự cố nghiêm trọng.

9- Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Trong đó, tuyên truyền các chương trình giám sát, các hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

10- Tuyên truyền về kết quả mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

11- Tuyên truyền về kết quả thực hiện các quy chế, chương trình phối hợp; tuyên truyền về đổi mới nội dung, phương thức; sắp xếp tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp.

12- Tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; về quan điểm, lập trường của Việt Nam trong vấn đề biển Đông tới cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

13- Tuyên truyền kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

14- Tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đặc biệt là các hoạt động nổi bật về công tác Hội và phong trào nông dân hiện nay.

III. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm dự Giải

1. Thời gian nhận tác phẩm dự Giải:

Thời gian theo Thể lệ của Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 – 2020 là từ ngày 21/6/2019 đến hết ngày 20/9/2020 (tính theo dấu bưu điện).

2. Địa chỉ nhận tác phẩm dự Giải:

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tỉnh, thành Hội phối hợp tổ chức tuyển chọn và gửi tác phẩm tham dự hoặc phát hiện, hướng dẫn các tác giả trực tiếp gửi tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 - 2020 về địa chỉ: Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 - Tràng Thi – Hoàn Kiếm - Hà Nội.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này và Thể lệ của Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 – 2020, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, các cơ quan báo chí, các phóng viên, cộng tác viên tác nghiệp, sáng tác các tác phẩm báo chí để tham dự Giải.

2. Các cơ quan báo chí của Trung ương Hội đăng tải Kế hoạch hưởng ứng Giải và Thể lệ Giải để tuyên truyền và thu hút các đối tượng tham dự Giải. Đồng thời chỉ đạo, định hướng, gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để lực lượng phóng viên, người làm báo, cộng tác viên của đơn vị tích cực hưởng ứng tham dự Giải theo Kế hoạch.

3. Giao Ban Tuyên huấn chủ trì, phối hợp với Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí của Trung ương Hội, các tỉnh, thành Hội tích cực hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 – 2020; báo cáo kết quả và đề xuất Ban Thường vụ Trung ương Hội khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân có nhiều tác phẩm chất lượng hưởng ứng tham dự và có tác phẩm đạt giải cao.

Trên đây là một số nội dung hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 – 2020; đề nghị các tỉnh, thành Hội và các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội tích cực triển khai thực hiện, báo cáo về Trung ương Hội (qua Ban Tuyên huấn Trung ương Hội – Email: tuyenhuan.hnd@gmail.com).

Nơi nhận: ✓

- Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (báo cáo);
- Thường trực TW Hội;
- Các ban, đơn vị thuộc TW Hội;
- Các tỉnh, thành Hội;
- Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH



Thào Xuân Sùng